
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญท่ี 2ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567  

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลไหล่หิน 

************************ 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
2. นายธนบัตร  จักร์คํา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
4. นางลําดวน  จินา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
5. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
6. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
7. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
8. นายสุธรรม  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
13. นายสง่า  แก้วมารัตน์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - 
รายนามผู้ขาดประชุม 

- 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
5. นายไพโรจน์  ดวงชัย  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
6. นายอุดม  จําปา   กํานันตําบลไหล่หิน  
7. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัด  
8. นางกชพร  ป้องสมาน  นักวิชาการคลังชํานาญการ  
9. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
10. นางสาวศศิธร  เป็นคุณ  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
11. นางสาวปราณี อินทราชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
12. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
13. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
14. นายกรุงทอง  สิงห์โทราช  นายช่างโยธาชํานาญงาน  
15. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  

-ส ำเนำ- 
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16. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  
17. นายอรรถพงษ์  สายตุ่นแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
18. นางพิมพ์ประภาพรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
19. นายนพพงษ์  สิงห์แก้ว  นายช่างโยธาชํานาญงาน  
20. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
21. นางสาวมยุรี  ครุขยัน  พนักงานจ้างทั่วไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา เรื่องแรกวันนี้เราจะมีการไลฟ์สดการประชุมสภา เรื่องที่ 2 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล

เข้าร่วมงานตามที่ทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือในงานพิธีต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้มี
สมาชิกสภาให้ความร่วมมือในการร่วมงานน้อยลง อีกเรื่องก็คือเรื่องท่ีพ่ีน้องประชาชน
ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ก็ขอให้สมาชิกสภาที่อยู่ในพื้นท่ีให้ความสําคัญและเร่ง
ให้การช่วยเหลือ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบมีเท่านี้ครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 1 ประจําปี 2567  
ประธานสภา   วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขเชิญครับ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยยานนท์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขออนุญาตแก้ไขในคําพูดของผมบรรทัดที่  

6  ตัดคําว่าใหญ่ออก ต่อไปหน้าที่ 3 ข้อที่ 4 กําหนดวัน เริ่มประชุม พ.ศ 2567 
เปลี่ยนเป็น พ.ศ 2568 หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 3 เปลี่ยนคําว่าจะซื้อเป็นจัดซื้อไปที่หน้า 
17 บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนจากคําว่า “แล้ว” เป็น “ลํา” และเปลี่ยนอีกคําจากคําว่า 
เหมือนเป็นเหมืองครับ  ผมก็มีแค่นี้ครับ  
 

นายธีรชัย  ศรีวิชัย   เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแก้หน้า 15 บรรทัดที่ 2 ครับ สวนน้อย

เปลี่ยนจากน้อยเป็นลุงคําตัดคําว่าคนบ้านเขาสอนแล้วเปลี่ยนคําว่าถนนสายแม่เหิน 
และคําว่าลุงศรีเปลี่ยนเป็นลุงเสริฐบ้านแม่ฮวก ผมมีแค่นี้ครับ  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแก้ไขในหน้าที่ 14  บรรทัดที่ 3 เติม 

นามสกุลไปเป็นนายสมบูรณ์  ตาวีขอบคุณครับ 
 

นางสิริกร  จินะการ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอแก้ไขคําพูดในหน้า 18 บรรทัดที่ 3 ตัด 

คําว่ากองทุนชุมชน เติมคําว่าหรือ 
กองทุนวันละ 1 บาท บรรทัดที่ 4 ตัดคําว่าของเปลี่ยนเป็นคําว่าท้องถิ่นอ่ืนๆ  และ
เปลี่ยนคําว่า พมจ. เป็น ทมช. ดิฉันมีแค่นี้ค่ะ 
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นายสุเชาวน์  เชียงพรหม มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติรับรองการแก้ไข  
ประธานสภา   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2567  

ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับขอบคุณครับ 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
๒๕67 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ - เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภา เทศบาลตําบลไหล่หิน เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติครับ 
 
นายมงคล   แผ่นคํา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสนอญัตติ ร่างเทศ 
นายกเทศมนตรี  บัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567 

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
   หลักการยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และ     มูลฝอย พ.ศ. 2556  เนื่องจากได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน ทําให้ไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน ว่าด้วย
การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2567         เพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้อย่างเหมาะสม 

   เหตุผล เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ปฏิบัติการและควบคุมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการและออกใบอนุญาต
กิจการเกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ด้วยมาตรา 60 
และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับมารตรา 7 มาตรา 19 มาตรา 20 (1)-(6) มาตรา 54 มาตรา 55 วรรค
สาม มาตรา 58 วรรคสอง มาตรา 63 และมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 ข้อ 3 ข้อ 5 วรรคสอง ข้อ 8 ข้อ 
13 วรรคสอง ข้อ 16 วรรคสอง และข้อ 20 วรรคสอง และกฎกระทรวง กําหนด
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 
มาตรา 34/1 มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 (1)-(5) มาตรา 62 ประกอบกับ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 26 32 33 และ 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
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2560 บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงมีความ
จําเป็นต้องยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบล   ไหล่หิน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2556 เนื่องจากไม่สามารถนํามาใช้บังคับในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม 

ทั้งนี้ เทศบาลตําบลไหล่หิน ได้ทําการออกประชาคม และทําประชาพิจารณ์
ครบทั้ง 6 หมู่บ้านแล้ว จึงขอ นําเสนอต่อที่ประชุมสภา เทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อ
พิจารณาครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ  
ประธานสภา    
 
นายธนบัตร   จักร์คํา  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
รองประธานสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการกําจัดขยะและ  

สิ่งปฏิกูลในเรื่องของกลิ่นขี้หมู เราจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันและแก้ไขกลิ่นขี้
หมูที่มาจากเขตพ้ืนที่ตําบลข้างเคียง โดยเฉพาะบ้านหมู่ 4 กลิ่นขี้หมูมาจากเขตตําบล
ใหม่พัฒนา อยากจะสอบถามท่านว่าเราจะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างไร ครับ  
 

นายมงคล  แผ่นคํา  สําหรับกลิ่นขี้หมูเราได้รับกันร้องเรียนจากหมู่ 4 มาแล้วทางฝ่ายบริหารได้แจ้ง 
นายกเทศมนตรี   เจ้าหน้าที่ไปสํารวจเรียบร้อยแล้วทราบว่าเป็นเขตของตําบลใหม่พัฒนาทางเจ้าหน้าที่ก็  

จะได้มีหนังสือเข้าไปแจ้งให้ดําเนินการแก้ไข และก็มีกํานันตําบลเกาะคาได้แจ้งมาใน
เรื่องเก่ียวกับกลิ่นขี้หมู ฟาร์มหมูฟาร์มไก่มีกลิ่นไปถึงบ้านเกาะคาแม่ยาว ทาง
เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปติดตามให้เจ้าของฟาร์มแก้ไข เรียบร้อยแล้ว  
 

น.ส.ศศิธร  เป็นคุณ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของสิ่งปฏิกูลที่เราทําในเทศบัญญัติในที่นี้  

ความหมายของสิ่งปฏิกูลก็คือ วัสดุอื่นๆ ของโสโครกไม่มีกลิ่นเหม็น ในส่วนนี้จะไม่รวม
เกี่ยวกับกินข้ีหมู ในเรื่องของผู้ดําเนินการเก่ียวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่น
ฟาร์มหมู เราจะมีเทศบัญญัติอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนั้นเรายังไม่ได้ปรับปรุง แต่ถ้าเรามี
ความคิดอย่างไรที่ต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุงเราก็จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการ 
ประชาคมหรือมีการทบทวนเทศบัญญัติของตัวนั้นหรือมีวิธีการปรับปรุงวิธีอ่ืนและ
ออกเป็นกฎระเบียบบังคับใช้ ขอบคุณค่ะ 
 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ผมจะขอมติ ในวาระการประชุมวาระ  
ประธานสภา   ที่ 3 เรื่องพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หินเรื่อง 

การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ท่านใดเห็นชอบแล้วโปรดยกมือครับ  
 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567 จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

- โอนไปตั้งรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณถนนสายหลัก 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 
324,500 บาท 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศ  
ประธานสภา บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติครับ 
 
นายมงคล   แผ่นคํา  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ เทศบาล

ตําบลไหล่หินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยเทศบาลตําบลไหล่หิน มีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด บริเวณถนนสายหลัก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง ตั้งไว้ 324 ,500 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ
ถนนสายหลัก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
จํานวน 324,500 บาท 

เหตุผล 
เนื่องจาก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลไหล่หิน งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ        พ.ศ.2567  งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด บริเวณถนนสายหลัก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 324 ,500 บาท ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ไม่เป็นไปตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบการจําแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลไหล่หิน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณใน เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้ 
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โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้าง 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณถนนสายหลัก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 
 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

งบประมาณท่ีตั้งไว้     324,500.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน     324,500.- บาท 
โอนลดเป็นเงิน    324,500.- บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอน           0 .- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณถนนสายหลัก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2     
ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

งบประมาณท่ีตั้งไว้          .- บาท    
โอนไปตั้งจ่ายใหม่  324 ,500.-  บาท    
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 324,500.-   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ จํานวน 6 ตัว เป็นไปเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 
2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  

1.1  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 ,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel  

1.2  มีframe rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
1.3  ใช้เทคโนโลยีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับ

การบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
1.4 มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) 

และไม่มากกว่า 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White)  
1.5 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3   
1.6 มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 

มิลลิเมตร  
1.7 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
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1.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  

1.9 สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
1.10 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
1.12 สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้  
1.13 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า และ สามารถ ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3afหรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  

1.14 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสําหรับหุ้มกล้อง 
(Housing)  ที่ได้มาตรฐาน IP66   

1.15 สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย   
1.16 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , 

RTSP , IEEE802.1X  ได้ เป็นอย่างน้อย  
1.17 มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD 

Card หรือ Mini SD Card  
1.18 ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 

Programming Interface (API) ที  ่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
1.19 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
1.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
1.21 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
2. สายสัญญาณ Fiber Optic 12 Core จํานวน 3,040 เมตร 
3. สายสัญญาณ CAT6จํานวน 1 ม้วน 
4. สาย VCT 2.5 จํานวน 1 ม้วน 
5. Media Converter จํานวน 6 คู่ 
6. ตู้เหล็ก เบอร์ 1  จํานวน 7 ใบ  
7. ชาร์จเจอร์ 12 V 5000 mAhจํานวน 6 ตัว 
8. แบตเตอรี่ 12.8 V 10 A(พร้อมติดตั้ง) จํานวน 6 ก้อน 
 

สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนสายหลัก บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลไหล่หิน  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ 23 ลําดับที่ 1 (กองช่าง) 
ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕63 จึงนําเสนอให้สภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน ได้พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 ตาม
หลักการและเหตุผลดังกล่าว  
 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มี กระผมขอมติในวาระการ  
ประธานสภา ประชุมวาระที่  3เรื่องพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช 2567 เพ่ือโอนไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ในแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุนหมวดคุรุภัณฑ์ประเภทค่าคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์รายการ
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนสายหลักบ้านไหล่หินหมู่ 2 เทศบาลตําบล
ไหล่หินอําเภอเกาะคาจังหวัดลําปางจํานวน 324,500 บาท ท่านใดเห็นชอบแล้ว
โปรดยกมือครับ 

  
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
- โอนไปตั้งรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณถนนสายหลัก 
บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จ านวน 
324,500 บาท จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  - เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิก 
ประธานสภา สภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติครับ  

 
นายมงคล   แผ่นคํา  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา ท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 
การดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลไหล่หิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลไหล่หิน โดยคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
มีการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่น ดังนี้  

1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
- สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ 
2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
- สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ 

เหตุผล 
เนื่องจากาคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินและ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้ครบวาระในการ
ดํารงตําแหน่งแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ให้สภาท้องถิ่นดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ จึงมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ เพื่อจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) และ หมวด 6 ข้อ 28 (1) ทั้งนี้
ขอให้สภาท้องถิ่นดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเพื่อโปรดพิจารณาครับ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ก่อนอื่นผมขออนุญาต ให้เลขานุการสภาได้แจ้งจากสภาได้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่การ  
ประธานสภา   ทํางานของคณะพัฒนาท้องถิ่นและคณะติดตามและประเมินแผนรวมถึงเก่ียวกับเรื่อง  

ค่าตอบแทนเชิญท่านเลขาสภาครับ 
 
 

นายสง่า  แก้วมารัตน์ เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  
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เลขานุการสภา ประชุมทุกท่านสําหรับคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถ่ิน มีท่านนายกเป็นประธาน
กรรมการรองนายกเป็นกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 3 คน ผู้แทนภาค
ราชการและวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 คนซึ่งนายกและผู้บริหารเป็นผู้เลือก ซึ่งที่เรา
ได้ทําประชาคมหมู่บ้านเราได้คัดเลือกไปแล้ว หัวหน้าส่วนบริหาร ท้องถิ่นมีหน้าที่จะ
ทําแผนมีวาระ 4 ปี ซึ่งเกี่ยวกับค่าตอบแทนตอนนี้ยังไม่มียังไม่กําหนดนะครับสําหรับ
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาแผน มีหน้าที่ในการจัดทําร่าง ทําแผนพัฒนา
ในเขตตําบลของเราโดยโลกรวมแผนงานโครงการต่างๆจากหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่
ว่าหน่วยงานสาธารณสุขงานการศึกษามารวบรวมเป็นแผนพัฒนา อันนี้ซึ่งเป็นอํานาจ
ของคณะกรรมการซึ่งจะมีการประชุม เป็นระยะๆถ้ามีแผนเพิ่มเติมโดยให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนในหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแผน จะมีหน้าที่ในการกําหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้รับจากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการ พัฒนาแผน จะให้ประชาชนได้รับทราบ ภายใน 15 วัน และต้องปิด
ประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเราได้ประชุม
กันทุกปีที่ผ่านมาเราก็ได้ประชุมไปเมื่อเดือนธันวาคม รองนายกก็เสนอรายงานกับสภา
ทุกปี ผมมีแค่นี้ครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ท่านได้รู้ถึงหน้าที่และบทบาท คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและติดตามประเมินผล  
ประธานสภา   งานของท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะขอให้สมาชิกทุกท่านเสนอรายชื่อ พร้อมผู้  

รับรองขอเป็นสมาชิก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หินก่อนนะครับ   
 

นางลําดวน  จินา   เสนอ นายชาญยุทธ ไชยานนท์ ผู้รับรอง นายธีรชัย ศรีวิชัย และนายสุธรรม จําปา 
 
นายประเสริฐ  นิวาโต  เสนอ นายปฐมภพ อภิวงค์ ผู้รับรอง นายสุธรรม  จําปา และนายชาญยุทธ ไชยานนท์ 
 
นางสาวปลิดา  จําปา  เสนอ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ ผู้รับรอง นางสิริกร จินะการ และนายสุวรรณ ศรีวิชัย 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ต่อไปขอให้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
ประธานสภา   จํานวน 3 ท่านเชิญครับ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เสนอ นางลําดวน  จินา ผู้รับรอง  นางสาวปาลิดา  จําปา และนายสุวรรณ ศรีวิชัย 
 
นายปฐมภพ อภิวงค์  เสนอ นายประเสริฐ นิวาโต ผู้รับรอง นางสิริกร  จินะการ และนางสาวปาลิดา จําปา 
 
นางสิริกร จินะการ  เสนอ นายธีรชัย ศรีวิชัย ผู้รับรอง นายชาญยุทธ ไชยานนท์ และนายประดิษฐ์  เรือง
ฤทธิ์ 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ตอนนี้เราได้รายชื่อครบทั้งหมดแล้ว  
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ประธานสภา   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
1.นายชาญยุทธ  ไชยยานนท์ 
2.นายปฐมภพ  อภิวงศ ์
3.นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
1.นางลําดวน จีนนา 

 2.ประเสริฐ  นิวาโต 
 3.นายธีรชัย   ศรีวิชัย 
 ผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ สมาชิกสภาเทศบาลดังนี้  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
1.นายชาญยุทธ  ไชยยานนท ์
2.นายปฐมภพ  อภิวงศ์ 
3.นายประดิษฐ์ เรืองฤทธิ์  
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
1.นางล าดวน จีนนา 

 2.ประเสริฐ  นิวาโต 
 3.นายธีรชัย   ศรีวิชัย 

จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 - เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 

จ านวน 2 คน เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภา 
ประธานสภา พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติครับ 
 
นายมงคล   แผ่นคํา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินทุกท่าน กระผมขอเสนอ 
นายกเทศมนตรี ญัตติ เรื่องขอให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น

กรรมการศูนย์ยุติธรรมชมชนโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ   ตามหนังสือสํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปาง ที่ ยธ 02075/ว

006 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือสํารวจรายชื่อ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยให้ดําเนินการสํารวจรายชื่อใหม่ของ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และให้แจ้งข้อมูลกลับไปยังสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดลําปางต่อไป 

เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลตําบลไหล่หินจะดําเนินการแจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนใหม่เพ่ือส่งไปยังสํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปาง ซึ่ง
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชมชนโดยต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คัดเลือก
กันเอง 2 คน จึงมีความจําเป็นขอให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาคัดเลือก
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ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จํานวน 2 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต่อไป 

    ระเบียบข้อกฎหมาย 
1. คําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 403/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง 

การขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําด้านความเป็นธรรมทาง
สังคมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน 

2. คําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 322/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เรื่อง การบริหารงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

3. คําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 570/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายนพ.ศ. 2559 
เรื่อง แก้ไขคําสั่งการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน โปรดพิจาณาคัดเลือกครับ 
 
นายสง่า  แก้วมารัตน์ สําหรับบทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีอํานาจหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกัน  
เลขานุการสภา   ปัญหาอาชญากรรมการประพฤติทุจริตมิชอบและการกระทําผิดกฎหมายต่างๆรับเรื่อง  

ร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งการกระทําผิด
ต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือไปดูแลให้ความแนะนําแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความ
เดือดร้อนด้านกฎหมาย ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ความขัดแย้งในชุมชน ให้
ความช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิด
และอาชญากรรม ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระทําความผิดหรือผู้พ้น
โทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติ มีให้ไปกระทําความผิดซ้ํา ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน จัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้นํา
ชุมชน ในพื้นที่เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกันรวมถึงการรับเรื่องจาก
เครือข่ายยุติธรรม   ดําเนินการจัดกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่รวมทั้งการพัฒนาและ
ส่งเสริมจัดโครงการของเครือข่ายยุติธรรม   รายงานการดําเนินงานไปทางยุติธรรม
จังหวัด อันนี้ก็เป็นอํานาจหน้าที่เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมตําบลนะครับ ส่วนค่าตอบแทน
นั้นไม่มีนะครับเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชน 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ในหัวข้อนี้ผมเห็นว่า เป็นการเสียสละ อาจจะมีการไปอบรมนอกพ้ืนที่โดยไม่มีเบี้ยเลี้ยง  
ประธานสภา   ในเบื้องต้นให้การทํางาน มีความราบรื่นผมขอเสนอว่า อยากจะให้ท่านสมาชิกที่เสนอ  

มาแบ่งเป็นเขตละท่านเพ่ือง่ายต่อการประสานงานในพ้ืนที่ของท่านเอง ให้เบื้องต้นผม
อยากจะให้สมาชิกเสนอตัวเองเพ่ือสมัครใจมาทํางาน ตรงนี้ขอเชิญสมาชิกเสนอมาเลย
ครับ  
 

นายประเสริฐ  นิวาโต  เสนอ นายสุธรรม  จําปา  ผู้รับรอง นายธีรชัย ศรีวิชัย และนางสาวปาลิดา  จําปา 
 
นายปฐมภพ  อภิวงค์  ขอเสนออาสาเป็นกรรมการ ผู้รับรอง นายสุธรรม จําปา นางสิริกร  จินะการ 
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ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้ นายสุธรรม จ าปา และนายปฐมภพ อภิวงค์ เป็น
กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 
2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 - เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจาก

โครงการงบประมาณจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ .2552-2565 จ านวน 4 
โครงการ 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน 
ประธานสภา ที่เกิดจากโครงการงบประมาณจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ .2552-2565 

จํานวน 4 โครงการขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หินเสนอญัตติครับ 
 
นายมงคล   แผ่นคํา  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมขอเสนอ 
นายเทศมนตรี ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการงบประมาณ

จังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ2552-2565 จํานวน 4 โครงการ เพื่อเพ่ือดูแล 
และบํารุงรักษาโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558ข้อ 
9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้น ๆ ไ ด้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เหตุผล 
ตามหนังสืออําเภอเกาะคา ที่ ลป 0218.1/ว1187 ลงวันที่ 2 

พฤษภาคม 2567 เรื่องการสร้างรหัสสินทรัพย์และการจัดทําแบบรายละเอียดการ
โอนสินทรัพย์ของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งอําเภอเกาะคาได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบรายการสินทรัพย์จัดหาได้จากการใช้
จ่ายงบประมาณของจังหวัดลําปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 และแจ้ง
ความประสงค์ในการรับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากโครงการงบประมาณจังหวัด ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ไปดูแลและบํารุงรักษา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  จึงขอความเห็นชอบการ
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รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการงบประมาณจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ
2552-2565 จํานวน 4 โครงการดังต่อไปนี้ 

รายการ ราคาทุนที่ได้มา ค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาตามบัญชี 
1. โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณข้างถนนลงสู่ลํา
เหมืองเสียน้ําทุ่งเข้าซ้อน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
380.00 เมตร บ่อพักขนาด 1.10 x 
1.10x 1.50 เมตร 

1,200,000.- -75.880.19.- 1,124,119.81.- 

2. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง
บ้านมะกอก-นาบัว (ฝายท้ายหมู่บ้าน) หมู่ที่ 
4 ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

1,580,000.- -96,175.36.- 1,483,824.64.- 

3. โครงการก่อสร้างฯวางท่อลอดเหลี่ยม
ระบายน้ํา บ้านมะกอก-นาบัว (ฝายท้าย
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 ตําบลไหล่หิน อําเภอ  
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

300,000.- -18,261.15.- 281,738.85.- 

4. โครงการก่อสร้างฯปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้คืนสู่สภาพเดิม บ้าน
มะกอก-นาบัว (ฝายท้ายหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 
ตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

200,000.- -48,696.38.- 151,303.62.- 

 

 

 ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 

 
ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้พิจารณา ให้
ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการงบประมาณจังหวัดในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ2552-2565 จํานวน 4 โครงการ ตามหลักการดังกล่าว  
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นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มี กระผมขอมติในวาระการ  
ประธานสภา ประชุมวาระที่ 7 เรื่องขอความเห็นชอบ รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการ

งบประมาณจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ   พุทธศักราช 2552 ถึง 2565 จํานวน 4 
โครงการเชิญครับ 

 
ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้ รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการงบประมาณ

จังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ .2552-2565 จ านวน 4 โครงการจ านวน 11 
เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ก่อนจะเข้าระเบียบวาระที่ 8 ผมขอคุยกับสมาชิกก่อนนะครับ ในการประชุมที่ผ่านมา 
ประธานสภา   ผมเห็นว่ามีการเสนอโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นโครงการเร่งด่วนที่  

ไม่ใช่โครงการใหญ่ที่ไม่อยู่ในเทศบัญญัติ มีโครงการมากมายบางโครงการก็ได้
ดําเนินการเร่งด่วน บางโครงการก็ค้างไว้ ซึ่งสภาพของเราไม่ได้มีการตรวจสอบ
โครงการที่ค้างไว้ ผมจึงขอเสนอให้มีการสอบถามโครงการในวาระอ่ืนๆเพิ่มเติมมาใน
วาระนี้ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ค้างไว้มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง ผมจึง
อยากจะเสนอให้ในที่ประชุมมีการแต่งตั้ง สมาชิกจํานวน 2 ท่าน สิ่งที่ผมพูดเป็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนซึ่งเราไม่สามารถให้คําตอบกับชาวบ้านได้ ถ้ามีเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเราก็
จะได้มีการสรุปว่าโครงการที่เราขอมีจํานวนกี่โครงการ แต่งโครงการไหนที่ดําเนินการ
ไปบ้างโครงการไหนที่ยังไม่ได้ดําเนินการเพราะมีสาเหตุจากอะไร และเราจะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร ตอนนี้กระผมก็อยากจะขอปรึกษากับสมาชิกว่ามีความคิดอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้เสนอมานี้   หรือถ้าไม่เห็นชอบเพราะมีเหตุผลอย่างไร  ตรงนี้เป็น
การเสนอความคิดแค่ของผมเท่านั้นนะครับ 
 

นายธนบัตร  จักรคํา  แต่ที่ผมได้ฟังท่านประธานพูดมาเมื่อสักครู่ก็คือว่าการประชุมสภาทุกครั้งในระเบียบ  
รองประธานสภา   วาระอ่ืนๆสมาชิกที่เคยเสนอเรื่องต่างๆมาทางผู้บริหารในที่ประชุมบางเรื่องก็ได้รับการ  

แก้ไขบางเรื่องก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านก็ถามกลับมาว่าเรื่องท่ีเสนอไปดําเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว ชาวบ้านก็มาถามซ้ําเม่ือไหร่จะแก้ไข สมาชิกก็ไม่ได้ติดตามกับฝ่าย
บริหารว่าเรื่องที่เสนอไปแล้วได้รับการแก้ไขไปหรือไม่ มันมีติดขัดตรงไหน แก้ไขได้
หรือไม่ได้ทางสมาชิกก็ไม่สามารถกลับไปชี้แจงให้ชาวบ้านทราบได้ ทางท่านประธาน 
จึงได้เสนอว่าอยากจะให้สมาชิก 2 ท่านมาติดตามในเรื่องที่เสนอเข้ามาในที่ประชุม ว่า
เรื่องไหนแก้ไขอย่างไรแล้ว สมาชิกก็จะได้กลับไปตอบปัญหากับชาวบ้านได้อย่าง
ถูกต้อง ชาวบ้านก็จะได้เข้าใจ เพราะฉะนั้นสมาชิกท่านใดท่ีเคยเสนอขอให้ท่านจําไว้
เลยว่าเรื่องนี้ได้เคยเสนอมาแล้ว และท่านมาติดตามว่าโครงการที่เสนอไปได้รับการ
แก้ไขไปหรือยังหรือว่าติดตรงไหนชาวบ้านก็จะได้รับทราบและเข้าใจ จึงฝากสมาชิก
ช่วยกันพิจารณาในเรื่องนี้ดู ผมมีแค่นี้ครับ  
 

นายมงคล  ชํานาญการ  ตามท่ีทางสภาได้ติมากว่าทางเทศบาลไม่สามารถแก้ปัญหาของชาวบ้านได้โครงการที่  
รองนายกฯ   เราได้คุยกันในวาระอ่ืนๆมาหลายรอบท่ีท่านเสนอโครงการมาผมก็บอกให้มาประสาน  
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กับช่างแล้วให้ไปดูแต่ผมสังเกตแล้วประชุมสภาทุกครั้งท่านเสนอท้ิงขว้างแล้วท่านไม่
สนใจบางครั้งผมออกไปสํารวจคนเสนอโครงการไม่ออกไปเลย บางครั้งพวกผมไป
สํารวจ คนเสนอโครงการไม่ออกไปพูดว่าปัญหาเป็นอย่างไร ผมคิดว่าถ้าคนใดเสนอ
ท่านก็ควรจะติดตามโครงการของท่าน ทางฝายบริหารพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับท่าน 
ถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องต่างๆท่านเข้ามาคุยกับฝ่ายบริหารได้เลยไม่ต้องรอให้มีการ
ประชุมสภา ถ้าเราได้ช่วยกันแบบนี้ผมว่าเราจะแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านได้
ทันท่วงที  
 

นายเจริญ  โสพันธ์  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
ผอ.กองช่าง   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกองช่างเป็นฝ่ายได้รับงบประมาณ ดําเนินการ  

โครงการต่างๆที่ทางสภาเสนอมาขอเรียนเบื้องต้นว่ายกตัวอย่างงบประมาณ วัสดุ
ก่อสร้างปีที่ผ่านมา ทางสภาได้ อันนั้นก็มาให้กองช่าง 150,000 บาทปรากฏว่า 
หลังจากงบประมาณมาได้ 2 เดือน ประมาณได้หมดแล้วเพราะได้ใช้ไปกลับเหตุ
อุทกภัยที่ผ่านมา ในงานลูกรังซ่อมท่อ และได้โอนมาใหม่อีก 155,000 บาท ปัจจุบัน
เหลือเงินอยู่ 5,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทนี้ก็ยังมีที่ผมได้ไปวางของเอาไว้อยู่ ผม
ก็ยังไม่รู้ว่าจะพออยู่หรือไม่ ผมก็อยากจะให้คําแนะนํากับท่านสมาชิก ว่าโครงการที่
ท่านมาร้องขอในสภาผมอยากจะให้เข้ามาคุยกับกองช่างก่อน ตัวไหนที่ดําเนินการได้
ตัวไหนที่ดําเนินการไม่ได้ ท่านก็จะได้ทราบ คุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 - เรื่องอ่ืนๆ  
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สําหรับวาระอ่ืนๆที่ท่านสมาชิกทุกท่านได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน  
สมาชิกสภา   ผ่านไปยังท่านผู้บริหารที่ผ่านมาหลายท่านก็ได้เสนอมาและก็ได้ติดตามบางครั้งก็มี  

เขียนคําร้องด้วยและเสนอท่ีประชุมด้วยบางครั้งก็ได้รับการแก้ไขบางครั้งก็ไม่ได้รับการ
แก้ไข ผมยกตัวอย่างที่ผมนําเสนอเรื่องแรก ทางข้ามหน้าฝายลําห้วยมีน้ําไหลหลาก
ถนนเกือบขาดตอนนั้นได้สํารวจไปก็ให้ชาวบ้านไปตีหลัก เพื่อที่จะนําลูกรังมาเทจะได้
ไม่ไหลลงไปตอนนี้ตีหลักเรียบร้อยแล้วแต่ลูกรังได้หมดไปก่อนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เอา
ลูกรังไปลงเรื่องที่ 2 ก็คือเรื่องฝายนาแขมน้อยผมได้นําเสนอในที่ประชุมและห้องกอง
ช่างก็ได้ให้มาขอวัสดุแล้วให้ลูกเหมืองลูกฝายได้มาช่วยกันซ่อม  ท่านไม่ได้ไปดูหน้างาน 
ผมก็ได้ไปปรึกษาหัวหน้าฝาย ก็ว่ามันเกินแรงคนที่จะทํา เพราะว่ามันเป็นฝายแกนดิน
มันไม่สามารถท่ีจะใช้คนไปซ่อมแซมได้ ก็เลยจะได้เอาเข้าโครงการซ่อมแซมฝายนา
แขมน้อย ก็อาจจะได้ซ่อมแซมในหน้าแล้งปีหน้า บางครั้งสิ่งที่เสนอไปก็ได้รับการเอาใจ
ใส่บางครั้งก็ไม่ได้เอาใจใส่ ผมมีแค่นี้ครับ  
 

นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้รับแจ้งมาว่าถนนพ่อผัดหรือลําเหมืองพ่อ

ผัดถนนด้านตะวันตกเม่ือตอนน้ําหลากน้ําได้เซาะเกือบขาด จึงขอให้กองช่างไปสํารวจ
ก่อนที่ฤดูน้ําหลากจะมาอาจจะทําให้ได้รับความเสียหายขึ้นมาอีก และให้กองช่าง
พิจารณาดูว่าจะให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดําเนินการหรือจะซื้อวัสดุอุปกรณ์มาและให้กลุ่มผู้ใช้
น้ําดําเนินการ ผมมีเรื่องแจ้งเท่านี้ครับ 
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นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์    เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหลายๆปัญหาที่เขียนคําร้องไปแล้วอย่างเช่นของ  

บ้านมะกอก ขอให้ดําเนินการติดตั้งไฟกิ่งซอยข้างป่าไม้ตอนนี้ยังไม่ได้ดําเนินการ ผมก็
ขอฝากผู้บริหารไว้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแตรลมแร้ง ไม่ตอนนั้นจะมีการอุดหนุน
ทรายมาให้และผมก็ได้ไปประสาน หัวหน้าเหมืองฝาย แต่ตอนนั้นเขายังไม่มีเวลาก็
บอกว่าถ้าจะทํา ให้มาแจ้งผมก็จะได้มาขอปูนทรายมาทํา อีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านป้าศรี
นวล ที่บ้านทรุด อันนี้เราก็ยังไม่ได้ไปทําให้เขา อย่างไรแล้วผมก็ขอฝากให้ไป
ดําเนินการด้วยนะครับ ผมมีเท่านี้ครับ  
 

นางลําดวน  จีนา   เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ 
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันมีเรื่องอยากจะถามว่าบ้านเขาซ้อนเหม็นขี้  

หมูอยากจะถามผู้บริหารว่าตอนนี้มีกี่ฟาร์ม ทางเทศบาลได้ไปตรวจสอบแล้วแต่ทําไม
ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ ทั้งคืนทั้งวันและอีกเรื่องหนึ่ง หัวสะพานบ้านเข้าซ้อนลงไปทางท่ี
บ้านน้ําท่วม มันทรุดตัวเราจะหาวิธีใดแก้ไขได้ ตรงนี้เคยซ่อมมาแล้ว 3 ครั้ง เราจะหา
วิธีใดไม่ให้มันทรุดตัวลงไปอีกเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจร ดิฉันขอฝากฝ่าย
บริหารและกองช่างช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ  
 

นางปาลิดา  จําปา   เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา   ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันอยากจะถามว่าปีนี้มีงบประมาณท่ีจะซื้อ  

ลูกรังหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝน จะมีปัญหาเกี่ยวกับถนนหนทางดิฉันมีแค่
นี้ค่ะ 

 
นายธนบัตร  จักรคํา  เรื่องท่ีได้รับข้อร้องเรียนเวลาไปงานต่างๆชาวบ้านก็จะฝากมา บางเรื่องเร่งด่วนก็ไป  
รองประธานสภา   เขียนคําร้องบางเรื่องไม่เร่งด่วนเท่าไหร่ เวลามีประชุมเราก็มาคุยกันแบบนี้ก็จะได้มี  

การแสดงความคิดเห็นของแต่ละท่านว่าแบบใดเราจะได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่
เรื่องไหนที่มีความเร่งด่วนก็ไม่ต้องรอให้มีการประชุมสภาสามารถเขียนคําร้องมาได้
เลย เราต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติ และผมอยากจะเสนอเรื่องแรก ป้ายทางเข้ามาบ้านเรา ฝั่ง
ซ้ายมือ โดนรถยนต์ชนทําให้เอียงชํารุดครับ เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่
ได้อนุมัติวัสดุอุปกรณ์เป็นท่อ ที่ได้ไปช่วยเหลือถนนลงสู่พ้ืนที่การเกษตรทุ่งเตรียม 
ตอนนี้สําเร็จแล้วได้เป็นรูปถนนอย่างชัดเจน และต้องขอขอบคุณท่านสจ. ธรรม
รักษ์  เชียงพรหม ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรเครื่องยนต์ ตอนนี้ได้เป็นถนนเรียบร้อยแต่
ยังไม่สมบูรณ์ จะขาดดินลูกรังยังไม่ได้ใส่ และทําซีเมนต์ปากทางเข้า เพราะจะต้องเท
ซีเมนต์ ผมก็อยากจะฝากท่านผู้บริหารในการขอสนับสนุนลูกรัง เพ่ิมเพ่ือถมทางเพ่ิม 
ตรงนี้เราต้องขอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้ามาเต็มทุ่งนาเราจะไม่สามารถดําเนินการได้
อีกเรื่องก็คือจะขอเสาไฟฟ้าเก่าจากการไฟฟ้าเอามาวางข้ามเหมืองและเทซิเมนต์ทับ
ตรงนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยต่อมาเรื่อง 3 ถนนสายเรียบแม่น้ํายาว ฝั่งบ้านมะกอก ตอนนี้
เราตัดถนนแล้วก็อยากจะได้ยางสําเร็จ ผมก็ขอฝากผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ เอายางมะ



 - 18 - 

ตอยสําเร็จไปใส่เพิ่มให้ด้วย บริเวณสถานีสูบน้ําแสงอาทิตย์ 2 จุดนะครับ ผมมีเรื่อง
เท่านี้ครับ  
 

นางสิริกร  จินะการ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะ  
สมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคณะกรรมการวัดม่อนนาบัวฝากถึงฝ่ายบริหาร 

ขอความอนุเคราะห์ดินลูกรังจะไปใส่ที่วัดม่อนนาบัวเพ่ือที่จะไปเทพ้ืนที่ บริเวณวัดที่
เป็นหลุม ดิฉันมีแค่นี้ค่ะ  

 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์   ผมขออนุญาตเพิ่มเติมถนนสายบ้านมะกอก เลาะริมแม่น้ํายาวเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมฝาก  
สมาชิกสภา   กองช่างนําเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมด้วยนะครับ  
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามชี้แจงในที่ประชุม อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมขอ  
ประธานสภา เชิญฝ่ายบริหาร ตอบคําถามผมขอย้อนคําถามมีดังนี้นะครับ เรื่องที่ 1 ปัญหาเรื่องทาง

ข้ามฝายวังปู่โย ปัญหาเรื่องสายนาแขมน้อย 2 ถนนทุ่งซี่ลี่ 3 ไฟกิ่งบริเวณข้างป่าไม้ 
แตร่ลมแร้ง  4 บ้านเขาซ้อนเหม็นขี้หมู 5 หัวสะพานบ้านโฮ้ง6 สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
งบกลาง 7 ขอลูกรังวัดม่อนนาบัว 8 ป้ายปากทางเข้าบ้านไหล่หิน 10 ขอเสาไฟเก่า
ทําถนน 11 ขอยางมะตอยสําเร็จ  

 
นายมงคล  ชํานาญการ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอปัญหา และห่วงใยพี่น้องชาวบ้านนํามาเสนอ  
รองนายกฯ ในสภา สําหรับท่านชาญยุทธที่เสนอปัญหาเกี่ยวกับลูกรัง เพราะตอนนั้นเราไปไม่ถึง

ลูกรังหมดก่อน ทางฝ่ายบริหารกําลังคุยกันอยู่นะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรเรื่อง
นี้จะต้องรีบดําเนินการก่อนที่น้ําจะมา เรื่องนี้ไม่ได้ทิ้งนะครับกําลังหาทางแก้ปัญหาอยู่ 
สําหรับสายนาแขมน้อย เราสามารถดําเนินการได้ ตอนแรกเราจะอุดหนุนเป็นหินปูน
ทรายไป พอดีทางลูกเหมืองไม่สามารถทําได้ ตอนนี้เราดําเนินการเข้าเป็นโครงการ
แล้ว และจะเป็นงบต่อไปเพราะจะต้องเข้าในแผน กองช่างประมาณการและจะต้องมี
ผู้รับจ้างมาดําเนินการ ในปีนี้อาจจะต้องใช้กระสอบทรายไปกั้นเพ่ือแก้ปัญหาก่อน 
เพราะจะต้องทําเป็นพนังปูนกั้นแบบถาวรถ้าเอาหินปูนทรายไปทําเองมันเอาไม่อยู่และ
จะพังแน่นอน สําหรับท่าน สท. ธีรชัย ให้ท่านประสานกับกองช่างเลยนะครับจะต้อง
ใช้หินปูนทรายเท่าไหร่รีบทําเลยครับเพราะถ้าฝนมาจะทําไม่ได้ สําหรับไฟกิ่งของ สท.
ประดิษฐ์ ผมได้คุยกับช่างไปแล้ว แต่เดี๋ยวผมจะติดตามให้ครับ สําหรับที่บ้านศรีนวลที่
เราได้ไปดูกันมันไม่เยอะเท่าไหร่ จริงๆแล้วให้ท่านนําลูกเหมือนไปทํา นํากระสอบ
ทรายของเราใช้ประมา 10 ใบ ไปใส่ทรายใส่ดินไปดําเนินการก็ได้นะครับ  สําหรับทาง 
สท.ลําดวนแจ้งเรื่องเก่ียวกับเหม็นขี้หมู สําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางท่านปลัดเป็นผู้
ชี้แจงนะครับ ทางเทศบาลก็ได้ไปตรวจสอบตลอดเดือนนี้ก็ไป 2-3 รอบแล้ว และทาง
หัวสะพานที่เป็นหลุมเดี๋ยวผมจะให้ทางฝ่ายป้องกันไปสํารวจ ว่าดินมันทรุดไปขนาด
ไหนมาจากสาเหตุอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไร สําหรับ สท.ปาลิดา สอบถามเรื่องดิน
ลูกรังในปีนี้ เราใช้แก้ปัญหาทางการเกษตรถ้าเราแก้ปัญหาตอนนี้น้ํามาดินก็จะไปหมด 
เราเคยทําแล้วก่อนฝนมาพอทําเสร็จ ฝนลงมาก็เสียหายเหมือนเดิม ปีนี้เราจะทํา
หลังจากหน้าฝนแล้วเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จ สําหรับท่านสท. ธนบัตรเกี่ยวกับ ป้าย
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ทางเข้าเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปแก้ไขนะครับ สําหรับลูกหลานเดี๋ยวผมจะ
ขอปรึกษากันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไร ให้สามารถสัญจรได้ สําหรับเรื่อง
ยางมะตอยสําเร็จเดี๋ยวท่านเขียนคําร้องมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการ ผมก็มีเรื่องชี้แจงเท่านี้ครับถ้าท่านใดท่ีมีปัญหาที่จะแก้ไขให้ชาวบ้าน
เร่งด่วนก็เข้ามาท่ีเทศบาลเลยไม่ต้องรอให้มีการประชุม ผมมีเท่านี้ครับ 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  ที่ผ่านมาหลายปีแล้วการซ่อมแซมงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ในสมัยก่อนทางเป็น  
สมาชิกสภา หลุมเป็นบ่อ ผมเคยขนทรายหินปูนไปหยอดตามหลุม ที่ผมพูดแบบนี้ก็คืออยากจะให้

ท่านผู้บริหารท่านนายกเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะตั้งหน่วย ซ่อมบํารุงมา 1 ชุดเพ่ือซ่อม
บํารุงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมันจะสะดวกและง่ายกว่าที่เราจะซื้อของไปให้ชาวบ้าน 
และท่ีท่านรองฯมงคลกล่าวมาการลงไปตรวจสอบพื้นท่ีขอให้ท่านประสานกับทาง สท.
ในพ้ืนที่ด้วยผมรับรองว่า สท. ไปด้วยแน่นอน อีกเรื่องหนึ่งการลงลูกรัง ถ้าลงแบบนี้ผม
ขอสนับสนุนตามที่ท่านรองประธานสภาเสนอมา เมื่อปีก่อนเราได้ลงดินลูกรังพ้ืนที่ทาง
การเกษตรก่อนฤดูเก็บเกี่ยวเราก็ไม่คิดว่าฝนจะมาแต่เมื่อฝนมาแล้วก็ทําให้ดินลูกรังท่ี
เราลงไปเกิดความเสียหาย สําหรับทางทุ่งเตรียมผมว่าต้องรีบทํา ไม่อย่างนั้นชาวบ้าน
จะเดือดร้อน และอีกทางสาย 1 ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านทางบ้านแพะสบฮวก
ทางลูกรังทุ่งน้อยข้ามจากสบฮวกไปบ้านแพะชํารุดเสียหาย ขอให้ไปดําเนินการ
ซ่อมแซมให้ด้วย ผมมีเรื่องเท่านี้ครับ  

 
นายมงคล  ชํานาญการ  ในส่วนของถนนทุ่งเตรียมนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการหารือว่าเราจะใช้งบประมาณอยู่  
รองนายกฯ   ที่เท่าไหร่ เนื่องจากงบประมาณที่เราตั้งไว้ มันหมดไปแล้วและท่ีโอนไปอีก แสนนึงก็  

หมดลงอีก ตรงนี้เราก็จะไปดูว่ามันมีเงินส่วนไหนที่สามารถที่จะไปแก้ปัญหา ก็ขอ
ชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 
 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  มีท่านใดจะมีเรื่องชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีแล้วกระผมในนามประธานสภา  
ประธานสภา เทศบาลตําบลไหล่หินขอขอบคุณสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุก

ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ  
 
ปิดประชุม    เวลา  1 6.10 น. 

 
(ลงชื่อ)       สงา่   แก้วมารตัน์        ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายสง่า   แก้วมารัตน์)  
                 เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลไหล่หนิ  
 
 
 
 
 


